

**ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU
HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG**

*

Số 824 - CV/HU

*Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Đường, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở.

Trong những năm qua, thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả quan trọng. Nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt; chế độ sinh hoạt của chi bộ được duy trì nề nếp hơn; chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là chi bộ thôn, bản; cơ bản khắc phục được tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ; tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ được phát huy. Sinh hoạt chuyên đề được quan tâm, nội dung thiết thực. Tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ có tiến bộ. Qua đó góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ý thức, trách nhiệm của đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn bộ lộ một số hạn chế: Nhiều cấp ủy chưa làm tốt việc định hướng nội dung thông tin nội bộ, nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ trực thuộc cấp mình dẫn đến nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chưa sát với thực tiễn; một số chi ủy, chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ chưa thường xuyên, kết luận của người chủ trì chưa rõ ràng, cụ thể; việc đánh giá, xếp loại buổi sinh hoạt, việc ghi chép, lập sổ họp chi ủy, sổ họp chi bộ có nơi còn chưa đảm bảo quy định. Một số Tổ dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ và một số đồng chí cấp ủy viên cơ sở được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thôn, bản chưa bố trí thời gian dự sinh hoạt với chi bộ theo quy định; một số đồng chí năng lực còn hạn chế, chưa tham gia được nhiều ý kiến xây dựng đối với chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1. Các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Kế hoạch số 147-KH/HU, ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của huyện về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" (*Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt*). Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh, sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tổ chức cơ sở đảng hoạt động hiệu quả.

2. Các chi, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ đảm bảo đúng quy định. Định hướng nội dung thông tin nội bộ, nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ và cho các chi bộ trực thuộc bám sát hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt chi bộ mẫu (*sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ chuyên đề*) đảm bảo thời gian, thành phần theo Kế hoạch số 125-KH/HU, ngày 20/6/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy; nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 08/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu. Chỉ đạo thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ bám sát tiêu chí theo Quy định số 14-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc việc lập sổ, ghi chép sổ họp chi bộ, sổ tay đảng viên theo đúng quy định.

3. Đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên giữ mối liên hệ với các đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy và các Tổ dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ (*gửi chương trình công tác và lịch sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc trước ngày 02 hằng tháng*); đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm, gửi Đảng ủy phê duyệt để triển khai thực hiện; các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch chuyên đề năm và gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (*qua Ban Tổ chức Huyện ủy*) trước ngày 05/02 hằng năm để theo dõi thực hiện.

4. Các đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và Tổ dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ bản thường xuyên giữ mối liên hệ với các chi, đảng bộ được phân công phụ trách; thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-

QĐi/HU, ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm, quyền hạn của ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ. Hằng tháng Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ viên dự, theo dõi, hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ (qua Ban Tổ chức Huyện ủy, báo cáo 6 tháng trước 20/6, báo cáo năm trước 10/12 hằng năm).

5. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ của các Tổ và chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,
- Các đồng chí huyện ủy viên,
- Các Tổ dự, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ sinh hoạt chi bộ bản,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Cao Trang Trọng